

หนังสือเรื่องนี้ ผนเดชน์เป็นห่วง อ่างแบบนี้ไม่ดี

แน่!!!



แนวความคิดสร้างสรรค์การทำโฆษณา วิต้า เบอรรี่ สกัดเข้มข้น

“อีกแป๊บหนึ่ง” “ไม่ได้ดูทั้งวันสักหน่อย” ข้ออ้างที่ทุกคนมักจะอ้างกันจนชิน ทั้งๆ ที่อยู่หน้าจอวันๆหนึ่ง ไม่รู้กี่ชม. คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้คนเราติด Gadget กันสารพัด ทั้งคอมพิวเตอร์ ทั้งมือถือ ทั้งแท็บเล็ต ไขว่รวมๆ กันก็ 7.2 ชม. ต่อวันแล้ว

จาก consumer insight นี้ VETA BERRY จึงพัฒนามาเป็นแนวคิดในการทำโฆษณาวิต้าเบอรรี่ตัวล่าสุด เพื่อเตือนให้ consumer ตระหนักว่าเราอาจจะมีพฤติกรรมการใช้จอนานๆจนเป็นเรื่องปกติ เป็นความเคยชิน จนบางทีลืมนึกว่าพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ดีต่อสุขภาพตาของเรา เพราะเรามักจะมีข้ออ้างที่ชอบพูดติดปาก เช่น “ไม่ได้ดูทั้งวันสักหน่อย” “อีกแป๊บหนึ่ง” ซึ่งข้ออ้างเหล่านี้แหละอาจจะทำร้ายคุณได้ โดยเราได้สร้างตัวมาสคอตขึ้นมาเป็นตัวแทนเสียงจากข้างใน ที่คอยมาเตือน มาฟ้องเมื่อคนเราพฤติกรรมติดจอแล้วมีข้ออ้าง และสะท้อนให้เห็นว่า “อีกแป๊บหนึ่งๆ” ที่เราอ้างเมื่อมารวมกันทั้งวันก็อาจกลายเป็นเวลานานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ เรารู้ดีว่าไม่มีใครหยุดการติดจอได้ แต่เราสามารถถนอมดวงตาให้อยู่กับเรานานๆ ได้ ด้วยการพักสายตาทุกครั้งเมื่อต้องอยู่หน้าจอานๆ และดื่มวิต้า เบอรรี่ สกัดเข้มข้น ที่มีวิตามินเอสูง ช่วยในการมองเห็น

ใน หนังสือเรื่องนี้ ผนเดชน์ คุณกิมยะ ในฐานะตัวแทนของวิต้า เบอรรี่ จะเป็นคนออกมาย้ำเตือนในเรื่องนี้ โดยเล่าเรื่องผ่านไลฟ์สไตล์จริงของหนุ่มสาวในยุคนี้ ที่มักก้มหน้าติดจอตลอดเวลา แต่คิดว่าไม่เป็นไร โดยมีมาสคอตมาเป็นคนคอยฟ้องผนเดชน์ถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้

“หลายแป๊บแล้วนะ” “เล่นไม่หยุดเลย” คำที่มาสคอตคอยฟ้อง,

“อ่างแบบนี้ไม่ดีแน่” ผนเดชน์จึงเป็นตัวแทนในการเตือนคนที่ติดจอไม่ว่าจะจอไหนก็ตามให้มาสนใจดูแลสุขภาพดวงตาบ้าง,

“ติดจอ อย่าอ้าง พักบ้าง ดื่มวิต้า เบอรรี่ทุกเช้าด้วยนะ” ผนเดชน์ฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงให้กับทุกคน

***รับชมหนังสือเรื่องนี้ได้ที่ <https://www.youtube.com/watch?v=nGZWz9u6Pks>

Product : แปรนด์ วิต้า เบอรรี่

Client : บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

Agency : บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิง จำกัด

Creative Team : ชไมพร กัลยาณมิตร, ชัยสิทธิ์ สิมะเสถียร, วรณลักษณ์ พุทธิเอกสกุล,

เสาวรส ลาวัณจรัสโยธิน, นัฐพล สง่าแสง

Director : อนุรักษ จันสัจจชัย

Production House : บริษัท นัมเบอร์ เซเว่น จำกัด

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด คุณคณีนันท์ และคุณพิธิมา โทร. 02 718 3800